

ICYEMEZO N° 07/BD/LER/ RURA/2016
CYO KU WA 13/12/216 KIGENA
UMUSANZU KU BYACURUJWE MU
MIRIMO IGENZURWA

BOARD DECISION N° 07/BD/LER/
RURA/2016 OF 13/12/2016
DETERMINING THE CONTRIBUTION
LEVIED ON ANNUAL TURNOVER OF
THE REGULATED SERVICES

DECISION DU CONSEIL DE
REGULATION N° 07/BD/LER/ RURA/2016
DU 13/12/2016 DETERMINANT LA
CONTRIBUTION CALCULEE SUR LE
CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL DANS
LES SERVICES REGULES

ISHAKIRO

TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES

Ingingo ya mbere: icyo iki cyemezo
kigamije

Article One: Purpose of this Decision

Article premier: Objet de la présente
décision

Ingingo ya 2: Ibirebwa n'iki cyemezo

Article 2: Scope

Article 2: Champ d'application

Ingingo ya 3: Ibisobanuro
by'amagambo

Article 3: Definition of Terms

Article 3: Definition des termes

Ingingo ya 4: Ijanisha ry'umusanzu
ukomoka ku byacurujwe

Article 4: The percentage of contribution
levied on annual turnover

Article 4: Pourcentage de la contribution
calculée sur le chiffre d'affaire annuel

Ingingo ya 5: Imenyekanisha
n'ikusanywa ry'umusanzu
ku byacurujwe

Article 5: Declaration and collection of
the regulatory fees

Article 5: Déclaration et collecte de frais
calculés sur le chiffre d'affaire

Ingingo ya 6: Gutanga raporo
y'imikoreshereze y'umutungo yakorewe
igenzura

Article 6: Submission of Audited financial
statement

Article 6: Envoi du rapport financier
audité

Ingingo ya 7: Ubwishyu bw'umusanzu
ku byacurujwe

Article 7: Payment of contribution levied on
annual turnover

Article 7: Paiement de la contribution
calculée sur le chiffre d'affaire annuel

Ingingo ya 8: Ibihano byo mu rwego
rw'ubutegetsi

Article 8: Administrative sanctions

Article 8: Sanctions administratives

Ingingo ya 9: Itegurwa, isuzumwa n'iyemezwa ry'iki cyemezo

Ingingo ya 10: Ingingo z'inzibacyuho

Ingingo ya 11: Ivanwaho ry'ingingo zinyuranyije n'iki cyemezo

Ingingo ya 12: Igihe iki cyemezo gitangira kubahirizwa

Article 9: Drafting, consideration and approval of this Decision

Article 10: Transitional provision

Article 11: Repealing provision

Article 12: Commencement

Article 9: Initiation, examen et approbation de la présente décision

Article 10: Disposition transitoire

Article 11: Disposition abrogatoire

Article 12: Entrée en vigueur

ICYEMEZO N° 07/BD/LER/ RURA/2016 CYO KU WA 13/12/2016 KIGENA UMUSANZU KU BYACURUJWE MU MIRIMO IGENZURWA

BOARD DECISION N° 07/BD/LER/ RURA/2016 OF 13/12/2016 DETERMINING THE CONTRIBUTION LEVIED ON ANNUAL TURNOVER OF THE REGULATED SERVICES

DECISION DU CONSEIL DE REGULATION N° 07/BD/LER/ RURA/2016 DU 13/12/2016 DETERMINANT LA CONTRIBUTION CALCULEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL DANS LES SERVICES REGULES

Inama Ngenzuramikorere y'Urwego rw'Igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y' inzego zimwe z'imirimo ifitiye Igihugu akamaro (RURA);

The Regulatory Board of Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA);

Le Conseil de Régulation de l'Autorité Rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique (RURA);

Ishingiye ku Itegeko n° 09/2013 ryo kuwa 01/03/2013 rishyiraho Urwego rw'Igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye Igihugu akamaro (RURA) rikanagena inshingano, ububasha, imiterere n'imikorere byarwo cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 2, n'iya 37 ;

Pursuant to Law n° 09/2013 of 01/03/2013 establishing the Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) and determining its mission, powers, organization and functioning especially in Articles 2, and 37;

Vu la loi n°09/2013 du 01/03/2013 portant création de l'autorité Rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique, et déterminant sa mission, ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement, spécialement dans ces articles 2 et 37;

Ishingiye ko umusanzu utangwa buri mwaka uturuka kuri buri murimo ugenzurwa hashingiwe kw'ijanisha ry'agaciro k'ibyacurujwe ari hamwe mu hakomoka umutungo wa RURA;

Considering that the annual regulatory fee based on a percentage of the turnover from each regulated service is among the source of property of RURA;

Considérant que les frais annuels basés sur un pourcentage du chiffre d'affaires provenant de chaque service régulé est l'une des sources du patrimoine de RURA;

Isubiye ku Cyemezo 003/BD/ICA-CLIA/RURA/2015 kigena umusanzu ku byacurujwe mu mirimo igenzurwa;

Having reviewed the Board Decision n° 003/BD/ICA-CLIA/RURA/2015 determining the contribution levied on annual turnover of the regulated services;

Revu la decision du Conseil de Régulation n°003/BD/ICA-CLIA/RURA/2015 déterminant la contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuel dans les services régulés;

Inama Ngenzuramikorere yateranye kuwa 13/12/2016 imaze kubisuzuma no kubyemeza;

After consideration and approval in its meeting of 13/12/2016;

Après examen et adoption en sa séance du 13/12/2016 ;

ITEGETSE:

HEREBY ORDER:

ARRETE:

Ingingo ya mbere: icyo iki icyemezo kigamije

Iki cyemezo kigena umusanzu ku byacurujwe mu mirimo igenzurwa

Ingingo ya 2: Ibirebwa n'iki cyemezo

Iki cyemezo kireba inzego zose z'imirimo igenzurwa usibye urwego rw'itangazamakuru.

Ingingo ya 3: Ibisobanuro by'amagambo

1. **Uwahawe uruhushya:** umuntu wese wahawe uburenganzira na RURA bwo gukora umurimo uwo ariwo wose uri mu nzego z'imirimo igenzurwa ;
2. **Ibyacurujwe:** amafaranga yacurujwe mu mwaka hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro n'amafaranga atangwa kw'ihuzwa ry'imiyoboro aho bishoboka;
3. **Itangazamakuru:** uburyo bwose bukoreshye inyandiko, amashusho, amajwi, cyangwa amajwi n'amashusho, amarenga cyangwa interineti, bukwirakwiza kandi bumenyekanisha muri rubanda ibyabaye, ibyo umuntu yemera, n'ibindi bitekerezo byose bishyizwe ahagaragara, hagamijwe cyane cyane kumenyesha amakuru, kwigisha no guhugura, guteza imbere imyidagaduro cyangwa kuruhura abantu;

Article One: Purpose of this Decision

The purpose of this decision is to determine the contribution levied on annual turnover of the regulated services.

Article 2: Scope

This Decision shall apply to all regulated sectors except the media sector.

Article 3: Definition of Terms

1. **Licensee:** any person authorized by RURA to carry out any activity which fall under the regulated sectors;
2. **Turnover:** The total annual income, VAT and interconnection charges exclusive where applicable;
3. **Media:** media: any process, whether in print, visuals, audio or audio-visual, signs or internet to disseminate, broadcast and make known to the general public facts, opinions and any other expression of thought particularly in order to inform, educate and train to promote leisure or entertainment;

Article premier: Objet de la présente décision

L'objet de la présente décision est de déterminer la contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuel dans les services régulés.

Article 2: Champ d'application

Cette décision s'applique à tous les services régulés excepté le secteur des médias.

Article 3: Definition of Terms

1. **Titulaire d'une licence:** Toute personne autorisée par RURA d'exercer toute activité qui relève du champ d'application des services régulés;
2. **Chiffre d'affaire:** Le total des revenus annuels, la TVA et le cas échéant les charges d'interconnexion exclusives;
3. **Médias:** tout moyen ou procédé imprimé, visuels, audio ou audiovisuel, signes ou internet permettant de diffuser et de porter à la connaissance du public des faits, des opinions ainsi que d'autres expressions de la pensée, spécialement dans le but d'informer, d'éduquer, de former et de promouvoir les sports ou loisirs;

4. **Itumanaho koranabuhanga:** uburyo bwose bujyanye n'isakaza, iyohereza cyangwa iyakira ry'amakuru hakoreshejwe umuyoboro w'itumanaho, inyandiko, amashusho, amajwi, amakuru ashyinguwe ku buryo bw'ikorabuhanga, n'andi makuru yose atanzwe uko yakabaye cyangwa igice cyayo hakoreshejwe insinga, radiyo n'ubundi buryo bunyuranye bukoreshwa mu itumanaho koranabuhanga ariko hatarimo itangazamakuru.

4. **Electronic Communications:** any means of transfer, transmission or reception of signs, signals, writing, visual images, moving images and pictures, sounds, text, video, animation, data, intelligence of any nature or a combination thereof exchanged in whole or in section by means of a wire, magnetism, radio, electromagnetic waves or systems and any other electronic communications means but excluding Media.

4. **Communication électronique:** tout moyen de transfert, de transmission ou de réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de données, ou de renseignements de toute nature transmis en totalité ou en partie par un système de fil, de radio, électromagnétique ou tout autre moyens de communication électronique à exclusion des Média.

Ingingo ya 4: Ijanisha ry'umusanzu ukomoka ku byacurujwe mu mwaka

Ijanisha ry'umusanzu ukomoka ku byacurujwe mu mwaka kuri buri rwego rw'umurimo ugenzurwa ushyizweho mu buryo bukurikira:

- (a) 1% mu itumanaho koranabuhanga;
- (b) 0.5% muri serivisi z'amapostita;
- (c) 0.3% mu ingufu zisubira n'izitisubira, imyuka ikoreshwa mu nganda, ibitembo n'ibigeza;
- (d) 0.3% mu ikwirakwiza ry'amazi;
- (e) 0.3% mu isuku n'isukura;

Article 4: Percentage of contribution levied on annual turnover

The percentage of contribution levied on annual turnover for each regulated sector is fixed as follows:

- (a) 1% in electronic communications;
- (b) 0.5% in Postal services;
- (c) 0.3% in Renewable and non-renewable energy, industrial gases, pipelines and storage facilities;
- (d) 0.3% in Water supply;
- (e) 0.3% in Sanitation ;

Article 4: Pourcentage de la contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuel

Le pourcentage de la contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuel pour chaque service régulé est fixé comme suit:

- (a) 1% pour la communications électronique ;
- (b) 0.5% pour les services Postaux;
- (c) 0.3% pour les energies renouvelables et non renouvelables, les gaz, les conduits et les reservoirs industriels;
- (d) 0.3% pour la fourniture d' eau;
- (e) 0.3% en assainissement;

Official Gazette n°20bis of 14/05/2018

(f) 0.8% mu gutwara abantu n'ibintu;

(f) 0.8% in Transport of persons and Goods;

(f) 0.8 % pour le transport des personnes et des biens.

Bitabangamiye ibivugwa muri iyi ngingo, ijanisha ry'umusanzu utangwa buri mwaka, kuri JT A-1 ni 0%.

Without prejudice to the provisions of this article, the percentage of contribution levied on annual turnover for JT A-1 shall be 0%.

Sans porter préjudice aux dispositions du present article, le taux de contribution prélevé sur le chiffre d'affaires annuel de JT A-1 est de 0%.

Umuyobozi Mukuru wa RURA akena uburyo umusanzu wa buri cyiciro ry'urwego rw'umurimo ugenzurwa ubarwa hashingiwe ku miterere n'urwego rw'iterambere icyo cyiciro kigezeho.

The Director General of RURA shall determine the modality of calculating the annual regulatory fee of each regulated sub sector while taking into consideration its operational maturity.

Le Directeur Général de RURA détermine la modalité de calcul de la contribution annuelle de chaque sous- secteur regulé tout en tenant compte de sa maturité opérationnelle.

Ingingo ya 5: Imenyekanisha n'ikusanywa ry'umusanzu ku byacurujwe

Article 5: Declaration and collection of the regulatory fee

Article 5: Déclaration et collecte de frais calculée sur le chiffre d'affaire

Imenyekanisha n'itangwa ry'umusanzu ku byacurujwe mu mwaka rikorwa mu buryo bukurikira:

The contribution levied on annual turnover shall be declared and collected as follows:

La déclaration et contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuel se fait de la manière suivante:

1. Abahawe impushya bese bagomba kumenyekanisha amafaranga binjije buri gihembwe, bakanishyura kuri konti ya RURA imisanzu ijyana nayo bitarenze itariki ya nyuma y'ukwezi gukurikiraho.
2. Haseguriwe ibimaze kuvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo, abahawe impushya bashyirirwaho ibiciro na RURA mu mirimo bakora bategetswe gutandukanya amafaranga yishyurwa n'abahabwa serivisi y'imirimo bakora n'amafaranga y'umusanzu yishyurwa RURA.

1. All licensees shall declare the revenues collected on quarterly basis and pay to RURA's Account the required regulatory fee not later than the last day of the following month
2. Notwithstanding to the paragraph one of this provision, the Licensees whose tariffs are set by RURA are required to separate the service fee to be paid by their customers from the regulatory fee paid to RURA.

1. Tous les détenteurs de license doivent déclarer trimestriellement les revenus collectés et payer sur le compte de RURA les frais de contribution exigés au plus tard le dernier jour du mois suivant.
2. Nonobstant ce qui est prévu dans le paragraphe premier de cet article, les détenteurs de licenses dont les tarifs sont fixés par RURA sont tenus de séparer les frais de service payés par leurs clients de ceux de la contribution payable à RURA.

Ingingo ya 6: Gutanga raporo y'imikoreshereze y'umutungo yakorewe igenzura

Uwahawe uruhushya wese agomba gutanga raporo y'imikoreshereze y'umutungo mu gihe kitarenze amezi atatu uherye igihe umwaka w'imari agenderaho warangiriyeho.

Uwahawe uruhushya ufite amafaranga akomoka ku byacurujwe angana na miliyoni Magana ane (400.000.000) Frw kuzamura agomba gutanga raporo y'imikoreshereze y'imari yakorewe igenzura.

Uwahawe uruhushya ufite amafaranga akomoka ku byacurujwe ari hasi ya miliyoni magana ane (400.000.000) Frw ariko ari hejuru ya miliyoni magana abiri (200.000.000) Frw agomba gutanga raporo y'imikoreshereze y'imari ikozwe ikurikije amabwiriza y'ibaruramari yemewe.

Uwahawe uruhushya ufite amafaranga akomoka ku byacurujwe angana na miliyoni magana abiri (200.000.000) Frw cyangwa musiyayo ariko udashoboye gukora raporo y'imikoreshereze y'imari ikurikije amabwiriza y'ibaruramari yemewe, agomba kuyikora akurikije ishusho ishushirwaho n'Urwego Ngenzuramikorere.

Article 6: Submission of audited financial statement

Any Licensee must submit the audited financial statement not later than three months following the end of its financial year.

Any licensee whose turnover is four hundred million (400.000.000) Frw and above shall submit the audited financial statement.

A licensee whose turnover is lower than four hundred million (400.000.000) Frw but greater than two hundred million (200.000.000) Frw shall submit a financial statement prepared under acceptable accounting standards.

A licensee whose turnover is two hundred million (200.000.000) Frw or below but who is not able to prepare a financial statement in accordance with the accounting standards, shall prepare the financial statement in accordance with the format set by the Regulatory Authority.

Article 6: Envoi du rapport financier Audité

Tout titulaire d'une licence doit soumettre le rapport financier dans un délai de trois mois suivant la cloture de son exercice.

Un titulaire d'une licence dont le chiffre d'affaires est de quatre cent million (400.000.000) de Frw et plus, doit soumettre un rapport financier audité.

Un titulaire d'une licence dont le chiffre d'affaires est inférieur à quatre cent millions (400.000.000) de Frw mais supérieur à deux cent millions (200.000.000) de Frw doit soumettre un état financier préparé conformément aux normes comptables acceptables.

Un titulaire d'une licence dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égale à deux cents millions (200.000.000) de Frw n'étant pas en mesure de préparer un état financier conformément aux normes comptables doit préparer un état financier conformément au format fixé par l'Autorité de Régulation.

Ingingo ya 7: Ubwishyu bw'umusanzu ku byacurujwe

Ubwishyu bwa nyuma bw'umusanzu ku byacurujwe butangwa bitarenze ku wa 30 Kamena ya buri mwaka kuri konti ya RURA.

Niba amafaranga yishyuwe mbere n'uwahawe uruhushya arenze ari ku nyemezabwishyu, RURA iha uwahawe uruhushya bireba inyandiko yemeza amafaranga arenze kuyagombaga kwishyurwa. Amafaranga arenzeho, ayaheraho yishyura imisanzu y'ubutaha cyangwa akayasubizwa igihe ahagaritse imirimo yakoraga.

Ingingo ya 8: Ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi

Gutinda gutanga umusanzu bihanishwa ihazabu y'ubukerererwe ingana n'abiri n'igice ku ijana (2.5%) buri kwezi by'amafaranga y'ikirarane y'umusanzu wagombaga gutangwa.

Uwahawe uruhushya watinze gutanga raporo y'imikoreshereze y'imari ku gihe ahanishwa kwishyura amande angana n'ibihumbi magana atatu (300.000) Frw.

Uwahawe uruhushya watinze kumenyekanihisa umutungo ku gihe ahanishwa amande angana n'ibihumbi ijana (100.000) Frw.

Article 7: Payment of contribution levied on annual turnover

The last payment of contribution levied on annual turnover shall be made not later than 30th June of each year on RURA's Bank account.

If the prepayment made by a Licensee exceeds the actual amount of invoice, RURA shall issue a credit note to the concerned licensee. The overdue amount shall either be considered in the next contributions if the licensee continues to operate or immediately reimburse the same in case of cessation of its business.

Article 8: Administrative sanctions

The delay to pay the annual contribution shall automatically generate a penalty of two point five percent (2.5%) interest on arrears per month of amount of the contribution to be paid.

A Licensee delaying to submit the financial statement shall be liable to an administrative fine of three hundred thousand (300.000) Frw.

A licensee delaying to declare the revenues collected on quarterly basis shall be liable to an administrative fine of one hundred thousand Rwandan Francs (100.000) Frw.

Article 7: Paiement de la contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuel

Le dernier paiement de la contribution calculée sur le chiffre d'affaire annuelle, s'effectue au plus tard le 30 Juin de chaque année sur le compte bancaire de RURA.

Si le paiement effectué par le détenteur de licence dépasse le montant facturé, RURA émet une note de crédit au détenteur de licence concerné. Le surplus doit être tenu en considération dans les contributions à venir ou immédiatement remboursé en cas de cessation de ses activités.

Article 8: Sanctions administratives

Le retard de paiement de la contribution annuelle est passible des intérêts moratoire de 2.5% par mois de l'arriérée du montant de la contribution qui devrait être payée.

Un titulaire d'une licence ayant failli à soumettre le rapport financier à temps, est passible d'une amende administrative de trois cent mille (300.000) Frw.

Un titulaire d'une licence ayant failli à déclarer les recettes perçues sur base trimestrielle à temps est passible d'une amende administrative de cent mille francs rwandais (100.000) Frw.

Ingingo ya 9: Itegurwa, isuzumwa n'iyemezwa ry'iki cyemezo

Iki cyemezo cyateguwe mu rurimi rw'icyongereza, gisuzumwa kandi cyemezwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Ingingo ya 10: Ingingo z'inziyacuho

Umusanzu w'umwaka wa 2015 uzatangwa hashingiwe kuri 1% ry'umusanzu ku byacurujwe mu nzego zose z'imirimo igenzurwa.

Ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi bikomoka ku bucyerererwe mu itangwa rya raporo y'imikoreshereze y'imari no gutanga imisanzu ya buri mwaka bizatangira gukurikizwa ku muni iki cyemezo cyagiriye agaciro.

Ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi birebana n'ubukererwe bwo gutinda gutanga raporo y'imikoreshereze y'imari akurikizwa no ku bukererewe kuzitanga kugeza ubu.

Ingingo ya 11: Ivanwaho ry'ingingo zinyuranyije n'iki cyemezo

Icyemezo cy'Inama Ngenzuramikorere n° 003/BD/ICA-CLIA/RURA/2015 kigena umusanzu ku byacurujwe mu mirimo igenzurwa gikuweho.

Article 9: Drafting, consideration and approval of this Decision

This decision was drafted in English, considered and adopted in Kinyarwanda.

Article 10: Transitional provisions

The contribution of annual regulatory fee for the year 2015 shall be based on the 1% of annual turnover across all regulated sectors.

The administrative sanctions resulted from the delay submission of financial statements and payment of annual regulatory fee provided under this decision shall apply on the day of its effectiveness.

Administrative sanctions resulting from the delay of submission of financial statements shall apply to all pending cases.

Article 11: Repealing provision

The Board Decision n° 003/BD/ICA-CLIA/RURA/2015 determining the contribution levied on annual turnover of the regulated services is hereby repealed.

Article 9: Initiation, examen et approbation de la présente décision

La présente décision a été initiée en Anglais, examinée et approuvée en Kinyarwanda.

Article 10: Disposition transitoire

Les frais de contribution annuelle de l'année 2015 sera basé sur 1% du chiffre d'affaires annuel dans tous les secteurs régulés.

Les sanctions administratives résultant du retard dans l'envoi du rapport financier ainsi que le retard dans le paiement de la contribution annuelle s'appliquent dès la prise d'effet de cette décision.

Les sanctions administratives découlant du retard de présentation d'états financier sont applicables à tous les cas pendants.

Article 11: Disposition abrogatoire

La décision n° 003 / BD / ICA-CLIA / RURA / 2015 du Conseil de Régulation déterminant la contribution prélevée sur le chiffre d'affaires annuel des services régulés est abrogée.

Ingingo ya 12: Igihe icyemezo gitangira kubahirizwa

Iki cyemezo gitangira gukurikizwa ku muni gitangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda. Agaciro kacyo gahera tariki ya 13/12/2016.

Kigali, kuwa 13/12/2016

(sé)
Coletha U. RUHAMYA
Perezida w'Inama Ngenzuramikorere
(sé)
Eugène KAZIGE
Visi-perezida
(sé)
Etienne NTAWIRUMUGARA
Ugize Inama Ngenzuramikorere
(sé)
Liliane MUPENDE
Ugize Inama Ngenzuramikorere
(sé)
Judith MBABAZI
Ugize Inama Ngenzuramikorere
(sé)
Fortunée MUKANDOLI
Ugize Inama Ngenzuramikorere
(sé)
Patrick NYIRISHEMA
Ugize Inama Ngenzuramikorere/
Umwanditsi

Article 12: Commencement

This decision shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. It shall take effect as of 13/12/2016.

Kigali, on 13/12/2016

(sé)
Coletha U. RUHAMYA
Chairperson of the Regulatory Board
(sé)
Eugène KAZIGE
Vice-Chairperson
(sé)
Etienne NTAWIRUMUGARA
Member
(sé)
Liliane MUPENDE
Member
(sé)
Judith MBABAZI
Member
(sé)
Fortunée MUKANDOLI
Member
(sé)
Patrick NYIRISHEMA
Member /Rapporteur

Article 12: Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Elle sort ses effets à partir du 13/12/2016.

Kigali, le 13/12/2016

(sé)
Coletha U. RUHAMYA
Président du Conseil de Régulation
(sé)
Eugène KAZIGE
Vice-Président
(sé)
Etienne NTAWIRUMUGARA
Membre
(sé)
Liliane MUPENDE
Membre
(sé)
Judith MBABAZI
Membre
(sé)
Fortunée MUKANDOLI
Membre
(sé)
Patrick NYIRISHEMA
Membre/Rapporteur